



ที่ พร ๐๐๒๓.๗/ว ๒๒๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จะดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคกระบวนการ  
จัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม  
และจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)  
ด้วยหลักการคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ  
(Coding : V.๒) สู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบการดำเนินงาน  
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ จังหวัดขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์  
ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ  
สถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้ที่มีความสนใจประสงค์เข้าร่วม  
การฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตอบแบบสำรวจการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่  
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๗/ว ๒๓๔๔  
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ล้างาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

๔๕

กมลพร



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
เลขที่ 1980  
วันที่ 4 มิถุนายน 2567  
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๗ว ๒๓๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จะดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด้วยหลักการ คุณธรรมเชิงสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding : V.๒) สู่การสร้างสรรคโครงการนวัตกรรมอัจฉริยะ

เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบการดำเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้ที่มีความสนใจประสงค์เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตอบแบบสำรวจการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR - Code ทำหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

- สด. และผู้อำนวยการเขตฯ จำนวน ๒ โครงการ
- ครู/บุคลากรและอปท. ในพื้นที่ที่รายชื่อ และ อักดินนกร ๑๐๒๒

กส.

นางสาวกนกพร ล่างาม

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน : นางสาวกรรณิกา เทศารินทร์ โทร. ๐๘๙ ๖๔๖ ๒๙๘๒

นางสาวกมลพร

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่



<https://bit.ly/3KLNWpm>  
: แบบสำรวจโครงการฯ MDS



<https://bit.ly/4bUM4Qj>  
: แบบสำรวจโครงการฯ Coding V.๒